

คู่มือออนไลน์

(11 กรกฎาคม 2557)

โดย ชรรมาธิปติ

ต้องการไปเรียนต่างประเทศ และไปอยู่ต่างประเทศ มีโอกาสมั๊ย

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ สักคำนี้เป็นคิวของสาวน้อยที่กำลังอยากจะไปเรียนต่อในต่างประเทศ ใช้ชื่อว่า กลมชนก เกิดวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 เวลา 18.03 น. จังหวัดเลย เพศหญิง

เป็นดวงที่มีโยคะเกณฑ์ที่ดีตามหลักวิชาโหราศาสตร์ภารตะ แต่ก็น่าเสียดายที่มีจุดอ่อนที่ดวงดาวบางดวง ความดีของโยคะเกณฑ์จึงถูกบั่นทอนความดีลงไปบ้าง อย่างไรก็ตาม ความดีของโยคะเกณฑ์ก็ยังคงส่งผลดีให้ก่อน

โยคะเกณฑ์ที่ดีของคุณกลมชนก ส่งผลดีในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องทางไกล เรื่องต่างแดน การหาประโยชน์จากการติดต่อต่างประเทศ หรือ อาจจะถึงกับไปอาศัยอยู่ต่างประเทศด้วย

แต่ความดีของเรื่องเหล่านี้ถูกบั่นทอนลงมา อาจจะทำให้การไปอยู่ต่างประเทศไม่สะดวกสบาย เจริญรุ่งเรืองเหมือนอย่างที่คาดไว้ก็ได้ จึงต้องระมัดระวังด้วย

คำถามแรก จะมีโอกาสไปศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศในปีหน้าไหมคะ จะเรียน international business เกี่ยวกับธุรกิจคะ ประมาณ 5 ปี หรือไม่ก็เรียนการโรงแรม โดยจะขอให้ลูกออกค่าใช้จ่ายให้คะ แล้วไปพักกับญาติที่อยู่แคนาดา ถ้าไม่ได้จะไปสอบติดมหาวิทยาลัยที่ไทยไหมคะ

ดวงชะตาของคุณบอกว่า คุณรู้สึกที่บ้านร้อนมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว คุณต้องการเปลี่ยนสภาพแวดล้อม ต้องการทำอะไรเริ่มทำอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวกับการต้องเดินทางไกล หรือ พลาดพรากจากถิ่นฐานที่อยู่

แต่ในช่วงนี้ ดาวที่ทำงานยังเป็นอุปสรรคขัดขวาง ซึ่งก็น่าจะหมายถึงการที่คุณยังต้องศึกษาในประเทศให้จบเสียก่อน แต่เมื่อข้ามไปจนถึงต้นเดือนมีนาคมปี2558 ดาวที่ทำงานก็จะเริ่มให้คุณแก้ดวงชะตาของคุณแล้ว

แต่ก็จะมีอุปสรรคขัดขวางอยู่ โดยเฉพาะในเรื่องเอกสาร ทำให้คุณต้องประสบความสำเร็จยากจนกระทั่งสิ้นเดือนเมษายนไปแล้วนั่นแหละ ที่ผมคิดว่า น่าจะเป็นตอนที่你会ได้ข่าวดีเรื่องการไปเรียนต่างประเทศ หรือ การเรียนในดินแดนห่างไกลจากบ้านเกิด

อย่างไรก็ตาม ต้องขอเตือนเอาไว้ก่อนว่า การไปเรียนต่างประเทศ หรือ การเรียนในเมืองไทยในที่
ที่ห่างไกล จะต้องประสบกับความลำบาก อุปสรรคมากมาย ขอให้เตรียมตัวเตรียมใจครับ

คำถามที่สอง มีโอกาสไปอยู่อาศัยที่ต่างประเทศไหมคะ

อย่างที่พูดได้พูดในข้างต้นว่า โยคเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศของคุณค่อนข้างดี
แต่มันก็มีจุดอ่อนอยู่ในตัวของมันเองเช่นกัน

ดังนั้น การไปอยู่อาศัยในต่างประเทศในระยะยาวๆ อาจจะไม่สะดวกสบาย หรือ มีความสุขนัก
จนคุณอาจจะต้องย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยในท้ายที่สุดก็ได้

อีกข้อหนึ่งก็คือ ดวงชะตาของคุณเป็นดวงที่มีจุดหักเหสูง หมายความว่า มีการเปลี่ยนแปลง
มากกว่าคนธรรมดาทั่วไปมาก ช่วงที่ชีวิตกำลังดี ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางร้ายได้เช่นกัน จึงพึง
ระมัดระวังในจุดนี้ด้วย

คำถามที่สาม จะมีคู่เป็นคนต่างชาติไหมคะ

เมื่อผมพิจารณาดวงชะตาโดยรวมในปีหน้าหลังวันเกิดของคุณก็เห็นว่า คุณจะมีโชคดี เรื่องหนึ่งก็
คือ อาจจะมีความรักเข้ามา อย่างไรก็ตาม ในปีหน้าคุณก็จะมีอายุเพียงแค่ 18 ปี และ กำลังมีภาระกิจใน
เรื่องการศึกษาอยู่ที่จะต้องทำให้สำเร็จ

จึงขอเตือนว่า ให้ระมัดระวังในการคบหาเพื่อนเพศชายเอาไว้สักหน่อย ดูใจกันให้ดีๆหน่อย

ทั้งนี้เพราะแม้ในดวงชะตาของคุณจะบอกว่ามีคู่แน่นอน แต่ก็ยังเป็นดวงชะตาที่มีโอกาสผิดหวังใน
เรื่องความรักอยู่มากพอสมควร อาจจะต้องถึงเลิกกรากันด้วย

โอกาสที่จะมีคู่เป็นคนต่างชาติก็มีเหมือนกัน แต่ก็ให้ระวังว่า คู่ต่างๆชาติอาจจะทำร้ายเรื่องชีวิตคู่
เช่นกัน

แต่ผมคิดว่าวันนี้ยังไกลเกินไปที่จะพูดถึงเรื่องคู่ นะครับ หน้าทีของคุณกมลชนกตอนนี้ก็คือ เรียน
หนังสือให้ดีที่สุด เรียนจบให้สูงที่สุด แล้วเมื่อนั้นจึงค่อยคิดถึงเรื่องคู่ นะครับ

หวังว่าคงจะตอบข้อข้องใจคุณได้แล้วครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณกมลชนก ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้ว
อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลมาที่ thammathipti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ คุณที่ใช้นามแฝงว่า พร ครับ

